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ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
และประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 

................................................................................ 
ผู้มาประชุม 8 

1. นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสุชน  ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. พลอากาศเอกสุเมธ  โพธิ์มณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
11. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ต าแหน่ง 
12. รองศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

13. รองศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
14. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  พหลภาคย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
16. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
17. รองศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา  เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน  แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
22. รองศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ ขุนทอง ผู้ชวยเลขานุการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 3/2567 
หน้า 2 จาก 24 

 

 

ผู้ลาประชุม 2 

1. ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวลาวัณย์  ชานมณีรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชราวไล  ไพรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวภณิตา  จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวนฤมล  เอ้งฉ้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 4 

 นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ                 
ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการ                         6 

สภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ เข้าประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                        
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล และ 2) นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล โดยทั้ง 2 ท่าน                    8 

ได้แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และขออนุญาตที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน     
4 ราย ได้แก่ 1) นางพัชราวไล  ไพรี 2) นางสาวภณิตา จิตประสงค์ 3) นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ์ และ 4) 10 

นางสาวนฤมล เอ้งฉ้วน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และในการพิจารณาระเบียบ (วาระลับ) นั้น ผู้เข้าร่วมประชุม               
ไม่สามารถน าเรื่องที่พิจารณาในวาระลับ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือบุคคลภายนอกได้  12 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 14 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 16 

1.1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายถนอม อินทรก าเนิด นายสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                     18 

มีจ านวน 3 เรื่อง คือ  
1) ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 20 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบว่าสภามหาวิทยาลัย ได้มีการอภิปราย
ในเรื่องใดบ้างและสามารถรับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ เพ่ือความรวดเร็วและเพ่ือให้เกิด22 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2) ขอให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                   24 

คือ สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งอธิการบดี และคณบดีหรือต าแหน่ง26 

เทียบเท่า และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทุกฝ่ายท างานร่วมกันโดยคณะกรรมการแต่ละชุด
ต้องจัดท าแผนการท างานประจ าปี ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและตามหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ให้28 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน  
3) ขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง 30 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 32 
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1.2   อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 2 

  รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบมีจ านวน 2 เรื่อง คือ 4 

1) การด าเนินกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ศิลปะและ
วัฒนธรรม พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่จะประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัย                 6 

ราชภัฏพระนคร ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567  
2) มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัตงิบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567 จ านวน 551,300,000 บาท  8 

 

  นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 10 

ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ศิลปะและวัฒนธรรม พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ส าคัญ                     
มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เป็นเรื่องที่ส าคัญ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                12 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มาร่วมเปิดงาน มีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมอีกหลายหน่วยงาน                  
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณ14 

ประจ าปี พ.ศ. 2567 จ านวน 551,300,000 บาท มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณ               
เป็นอย่างดี ต้องมีแผนปฏิบัติการให้ถูกต้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มียุทธศาสตร์อะไรบ้าง                          16 

ถ้ายุทธศาสตร์ทั่วประเทศมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาครู 3) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ และ 4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้18 

มีประสิทธิภาพโปร่งใส ยุทธศาสตร์สุดท้ายนี้ส าคัญถ้ายุทธศาสตร์สุดท้ายขาดประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ                 
ก็กระทบไปหมด เพราะฉะนั้นไปดูว่างบที่เหลือ ยุทธศาสตร์ไหนเท่าไหร่ และลองจัดลงตามแผนยุทธศาสตร์                20 

แต่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้สอดคล้องกับแผนงบประมาณของชาติ ส าหรับการศึกษาแผน
งบประมาณของชาติที่เกี่ยวกับการศึกษามีอยู่ 4 แผน คือ 1) แผนบริหารบุคลากรภาครัฐ 2) แผนพ้ืนฐาน                  22 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3) แผนยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงบประมาณเรียกว่า แผนบูรณาการ โดย
แผนบูรณาการ คือ แผนที่ไปท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจเรื่องระบบงบประมาณ 24 

ระบบแผนต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องเข้าใจอย่างดีจึงจะสามารถท างานได้ทั้งหมดนี้ขอให้
งบประมาณที่เหลือใช้อีกประมาณ 7 - 8 เดือน ให้ไปท าแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ26 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผนงบประมาณของชาติ และควรให้มีการบูรณาการร่วมกันจะ
เป็นการดีที่สุด เช่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเรื่องพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้งบประมาณจ านวน28 

เท่าไหร่และไปท างานร่วมกับที่ไหนไดบ้้าง โดยแสดงเป็นตาราง เป็นต้น  
  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากมีเวลาอีกประมาณ 4 เดือน 30 

ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวในเรื่องของแผนปฏิบัติการ มีความเห็นว่า ส านักงบประมาณน่าจะสั่งการ
โดยเฉพาะงบลงทุนให้ด าเนินการหาผู้รับจ้างแต่งตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าผ่านวาระสองแล้วน่าจะสามารถลงนาม32 

ในสัญญาจ้างได้ เพราะว่าเป็นเรื่องส าคัญ ถ้ายังไม่ได้ผู้รับจ้างจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เรื่องนี้ต้องรีบ
ด าเนินการ ประการที่สองเมื่อปีที่ผ่านมางบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ไม่ทัน หรือยกเลิก อาจจะทางคณะ                    34 

ขอยกเลิก จึงกลายเป็นงบที่จะต้องน ามาปรับแผนปลายปีต้องก าหนดวันสุดท้ายของการใช้งบประมาณไว้                   
ถ้าคณะไหนไม่ด าเนินการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดก็ต้องคืนงบประมาณ เพราะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้เงิน36 

แล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนงานรองรับที่จะด าเนินงานในไตรมาส 4  ซึ่งจะเหลือเวลาอีก 3 เดือน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องดูในเรื่องพวกนี้ไว้ด้วย  38 
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  นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า อธิการบดีและรองอธิการบดี                         2 

ที่รับผิดชอบเรื่องบประมาณน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องงบลงทุนเป็นอย่างดี โดยต้องด าเนินการ                
หาผู้รับจ้างไว้ให้เรียบร้อยก่อน แต่จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้งบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง                         4 

การปรับปรุงอาคารสถานที่ การซื้อครุภัณฑ์ อยู่ในงบลงทุนทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีไม่มาก แต่หากด าเนินการไม่ทัน
อาจขอขยายเวลาได้ แต่ไม่ทราบว่าจะขยายได้เท่าไหร่ต้องปรึกษากับส านักงบประมาณ 6 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า งบลงทุนได้งบประมาณ
มาจ านวน 85 ล้านบาท ต้อง 8 

รีบด าเนินการเมื่อได้งบประมาณมาก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลย และได้ประสานกับส านัก
งบประมาณแล้วว่าถ้าด าเนินการแล้วแต่ไมเ่สร็จตามก าหนดสามารถขอขยายเวลาได ้10 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 12 

1.3   เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า 14 

เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีจ านวน ๑ เรื่อง คือ 
 ๑) การมีส่วนรวมของนักศึกษาในการน าเสนอประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแก้ไข16 

และด าเนินการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียน                18 

ที่ประชุมว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ระเบียบวาระที่ 
1.3 แนวทางการท างานของสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีการน าเสนอกรอบแนวความคิด 20 

ปัญหาและการแก้ไขที่ได้ร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ และประเด็นที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่
ส าคัญ คือ เรื่องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมตามหลักการมีส่วนร่วม ต่อมาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจาก22 

เสร็จสิ้นจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้เชิญนักศึกษาจ านวน 5 คน รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์24 

ประจ า และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย                    
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และแจ้งนักศึกษาถึงเรื่องการมีส่วนร่วม ในประเด็นที่ 1 26 

อะไรที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วเป็นที่พอใจอยากให้ท าต่อไป ประเด็นที่  2 อะไรที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
แล้วยังไม่เป็นที่พอใจ และอยากให้มีข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และประเด็นที่ 3 อะไรที่มหาวิทยาลัยยัง28 

ไม่ได้ท าและอยากที่จะเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยจะให้นักศึกษาส่งตัวแทนจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยและน าเสนอทั้ง 3 ประเด็น ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ  30 

  รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ ขุนทอง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่ประชุมว่า                  
แนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาน าเสนอในสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้  เป็นการคัดเลือก32 

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ การได้มาซึ่งตัวแทนนักศึกษาเป็นการใช้ประชาคมของนักศึกษา  ในนาม
สโมสรนักศึกษาทุกคณะทั้ง 5 คณะ ส่งและคัดเลือกตัวแทนมาด้วยกลุ่มประชาคมของนักศึกษาเอง โดยที่                    34 

ไม่มีคณาจารย์ หรือผู้บริหารเข้าไปแนะน าหรือชี้แนะ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของนายกสภามหาวิทยาลัย  
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียน36 

ที่ประชุมว่า นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมาน าเสนอประเด็นต่อสภามหาวิทยาลัย มีจ านวน 5 คน ดังนี้ 
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1) นางสาวอริษา พลายงาม ประธานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 

ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภูมิล าเนาอยู่ทีจ่ังหวัดปทุมธานี  
2) นายวิทยา ผางชัยภูมิ ประธานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  4 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิล าเนาอยู่ทีจ่ังหวัดชัยภูมิ  
3) นางสาวณัฐวรรณ บังเกิด เลขานุการสโมสรนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2                  6 

คณะวิทยาการจัดการ ภูมิล าเนาอยูท่ีจ่ังหวัดกรุงเทพมหานคร  
4) นายอินทร พัฒนะราช ประธานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 8 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิล าเนาอยู่ทีจ่ังหวัดนนทบุรี  
5) นายภาณุ เหง้าโคตร ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่  1                     10 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู ภูมิล าเนาอยู่ทีจ่ังหวัดนนทบุรี  
        ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 คน จะน าเสนอ 3 ประเด็น คือ 1) อะไรที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว12 

เป็นที่พอใจอยากให้ท าต่อไป 2) อะไรที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วยังไม่เป็นที่พึงพอใจและขอเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไข และ 3) อะไรที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ท าและอยากท่ีจะเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 14 

          ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า จากประเด็นทั้ง 3 ประเด็น ขออนุญาตน าเสนอเพียงประเด็นที่ 2 
และประเด็นที่ ๓ ดังต่อไปนี้ 16 

                    ประเด็นที่ ๒ อะไรที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และขอเสนอเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 18 

1. การปรับปรุงธรรมนูญนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เนื่องจากธรรมนูญนักศึกษา
ฉบับเก่า ได้ประกาศใช้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งค่อนข้างเก่าและไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน  20 

2. ห้องน้ า - ส้วม ควรขยายเวลาเปิด - ปิด เพราะว่าการท างานของมหาวิทยาลัยค่อนข้างต้อง
ใช้เวลาในการท างานดึก ต้องท างานวิจัย หรือว่าท างานที่ต้องรวมกลุ่มกันที่มหาวิทยาลัย แต่ว่าห้องน้ า ปิดตอน22 

สี่โมงเย็น จึงไม่สามารถเข้าห้องน้ าได้ต้องเดินไปไกลและเปลี่ยว 
3. ยืดเวลาจ่ายค่าเทอม ประเด็นนี้นักศึกษาที่จ่ายเงินล่าช้าแล้วต้องเขียนใบยื่นค าร้องรักษา24 

สถานะภาพ ซึ่งท าให้ขาดโอกาสเกรดไม่ออกต้องลงเรียนใหม่  
4. อยากให้เพ่ิมชั่วโมงในการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) ภายในมหาวิทยาลัย หรือ    26 

การเชื่อมครั้งเดียวต่อวัน (ปัจจุบันมีลิมิติอยู่ที่ 4 ชั่วโมง/ครั้ง) ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
และการสอบผ่านระบบออนไลน์  28 

5. อุปกรณ์ส านักงานในห้องเรียน ปรับปรุงเรื่อง เก้าอ้ีช ารุดและไม่พอต่อการใช้งาน ประตูมี
เสียงรบกวนการเรียนการสอน หน้าต่างช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ม่านช ารุดไม่สามารถบังแสงจากด้านนอกได้ 30 

ไฟไม่ติดหรือกระพริบ แอร์ไม่เย็นและมีน้ าหยด และโปรเจกเตอร์ใช้งานไม่ได้ รวมถึงรอยร้าวและสีสันภายในตึก  
6. อุปกรณ์ส านักงานในห้องสโมสรนักศึกษา ขอให้ปรับปรุงเรื่องคอมพิวเตอร์ช ารุดไม่สามารถ32 

ใช้ applications ตามยุคสมัยปัจจุบันได้ เก้าอ้ีช ารุด ตู้เก็บของหรือตู้เก็บเอกสารใช้งานไม่ได้  
7. เพ่ิมรอบรถรับ-ส่งนักศึกษา อยากให้เป็นการปรับประสิทธิภาพของรถรับส่งที่สามารถ34 

รองรับนักศึกษาได้อย่างดี 
8. ปรับปรุงสนามกีฬาทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและนักศึกษาทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง 36 

ยกตัวอย่าง สนามฟุตซอล หรือว่าสนามวอลเลย์บอลด้านล่าง ซึ่งตอนนี้ พ้ืนของสนามใช้งานไม่ได้แล้ว 
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9. สายไฟภายในมหาวิทยาลัยที่พาดเกี่ยวกับตึกหรือหม้อแปลง ประเด็นนี้เคยมีเหตุการณ์2 

หม้อแปลงระเบิดขณะมีการเรียนการสอน ซึ่งท าให้การเรียนการสอนต้องหยุดไปแล้วอาจารย์ยกคลาสไป 
10. ฟุตบาททางเท้าภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เท่ากัน 4 

11. เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ส าหรับคนที่ส่งเอกสารล่าช้า อยากให้ทาง
กองทุนปรับการส่งเอกสารของนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการส่งเอกสารก่อน อยากให้ส่งเป็นชุดๆ ส าหรับ6 

คนที่ส่งก่อน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม 
12. สัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) อยากให้มีความแรง8 

มากกว่านี้ 
13. หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยอ่ืนจะเน้นปฏิบัติและได้10 

ประสบการณ์ แต่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่วนมากจะเน้นหลักสูตรทางวิชาการมากกว่า                              
ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ ค่อนข้างน้อย การฝึกประสบการณ์มีความเห็นว่าควรเยอะกว่านี้ 12 

14. เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และของมหาวิทยาลัย หลายๆ คณะ ได้รับ
งบประมาณให้จัดกิจกรรมมาค่อนข้างเยอะ แต่ว่าไม่ได้จัด ส่วนมากได้ท าเฉพาะของมหาวิทยาลัย แต่ของคณะ14 

ค่อนข้างน้อยมากแทบจะไม่ได้จัด แต่ว่าก็มีกิจกรรมที่ทางนักศึกษาได้ตั้งไว้ว่าจะจัดอะไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้จัด 
ปัญหานี้เคยได้เสนอต่อองคมนตรีไปแล้ว ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะมาว่าให้นักศึกษารวมตัวกันแล้วท าเรื่องจัด16 

ประชุม และเชิญท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และในเรื่องของการยืมเงินเพ่ือท า
กิจกรรมมหาวิทยาลัยให้ทางผู้จัดกิจกรรมยืมเงินค่อนข้างน้อย แล้วนักศึกษาเองต้องใช้เงินตัวเองเพ่ือออกส ารอง18 

จ่ายไปก่อน ในส่วนตรงนี้องคมนตรีได้แนะน าว่าให้ต่อส านักงบประมาณของมหาวิทยาลัยทราบ แต่ไม่ทราบบว่า
ท่านได้แจ้งมาหรือยัง 20 

ประเด็นที่ 3 อะไรที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ท า และอยากที่จะเสนอให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ดังนี้ 22 

1. อยากให้สโมสรนักศึกษาจัดจ าหน่ายเสื้อคณะเพ่ือมีเงินส ารองจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ 
2. อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันราชภัฏ (เพ่ือจะให้คนภายนอกเข้ามารู้จักกั บ24 

มหาวิทยาลัยจัดคล้ายเกษตรแฟร์) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
3. อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสร้างห้องหรือแบ่งจุดส าหรับคนที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย 26 

เพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้าง อย่างเช่นนักศึกษาบางคนดมกลิ่นบหุรี่ซึ่งไม่ดีต่อร่างกาย 
4. อยากให้เปลี่ยนห้องน้ า - ส้วมทีเ่ป็นโถนั่งยองเป็นโถชักโครก เพ่ือความสะดวกต่อนักศึกษา 28 

5. อยากให้มีกระดาษทิชชู่และถุงใส่ผ้าอนามัยเหมือนกันทุกตึกทุกห้อง โดยเฉพาะสุขาหญิง 
6. อยากให้ปรับปรุงซุ้มที่นั่งทั่วมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ทุกตัว 30 

7. อยากให้มีการจัดจุดของถังขยะให้เป็นที่เป็นทาง ตรงนี้จะขอแบ่งเป็นสองประเด็น ประเด็น
แรกให้มีถังขยะจัดเป็นจุด เป็นโซนต่างๆ อย่างน้อยสองถังขึ้นไป เพราะว่าประชากรของมหาวิทยาลัย32 

ค่อนข้างท่ีมากบางครั้งเวลาเดินผ่าน ขยะล้นออกมาข้างนอก ประเด็นที่สอง บริเวณตึก 20 หรือว่าตึกเซเว่น จะ
มีจุดที่เป็นขยะปฏิกูลที่มีน้ านองไหลออกมาแล้วก็ขยะเกลื้อนพ้ืน ซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นเวลาเดินผ่านจะต้องเดิน34 

ข้ามตรงจุดนี้ มองว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง  
8. อยากให้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถน าไปต่อยอดต่ออาชีพในอนาคต                     36 

ที่มั่นคงได้ ตรงจุดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขึ้นชื่อเรื่องการผลิตครู แต่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องที่ว่าอัตราการ
บรรจุของครูยังไม่มากพอสมควร อยากให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตร แล้วเน้นที่ศักยภาพของนักศึกษาทั้งหมด 38 
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เพราะว่าถ้าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เน้นที่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาได้ นักศึกษาจะ2 

เป็นมาตรฐานของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้ 
9. อยากให้พัฒนาฝั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเรื่องของภูมิทัศน์ เรื่องของความสะอาด 4 

ขยะ ฯลฯ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจิตส านึกของนักศึกษาทุกคน แต่อยากให้ทางมหาวิทยาลัย เป็นผู้น าร่องในการปรับ
ภูมิทัศน์ และถ้าเป็นไปได้อยากให้รถรับส่ง เข้ามาบริเวณตึกอุตสาหกรรม เพราะว่าเวลานักศึกษาคณะ6 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะกลับบ้านตรงฝั่ง BTS ต้องเดินอ้อมหรือว่าเดินลัดไปขึ้นรถตรงตึกเซเว่น 
10. อยากให้พัฒนาห้องสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยการฝึกหัดครู  8 

ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการท างาน แล้วเวลาจะท างานส่งมหาวิทยาลัยหรือว่าท าเรื่องเบิกของต้องน าโน้ตบุคของ
นักศึกษามาท าที่มหาวิทยาลัย อยากให้ทางมหาวิทยาลัยปรับในเรื่องนี้  และเรื่องของขนาดห้องของสโมสร10 

นักศึกษาให้สามารถรองรับนักศึกษาได้เพียงพอในการท ากิจกรรม เลยอยากให้ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน               
ตรงจุดนี้ 12 

11. ห้องสมุด อยากให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมบริเวณของผู้ที่สนใจเข้าไปท างาน นักศึกษาที่อาจจะ
ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าไปอ่านหนังสือ แต่อยากใช้สมาธิ อยากใช้อินเตอร์เน็ตในการท างานวิจัย ท าโครงงาน 14 

ก็อยากจะให้มีโซนในตึกในการท างาน ยกตัวอย่างเช่น ห้องประเยาว์ศักดิ์ศรี ชั้น 8 บริเวณนั้นห้องประชุมแต่
สภาพห้องในเรื่องของโต๊ะ เรื่องของโปรเจคเตอร์ได้มีการช ารุดและก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข  16 

12. ตู้กดน้ า อยากให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมตู้น้ าดื่มตามตึกต่างๆ ให้มากขึ้น ก็และยังมีสิ่งสกปรก
ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือว่าท าความสะอาด  18 

       นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังประเด็นของนักศึกษาที่เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ล าดับต่อไปขอฟังความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อด้วยฝ่ายบริหารของ20 

มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นขอให้มหาวิทยาลัยไปก าหนดแผนแก้ไขปัญหาว่าจะแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอมา
นั้นอย่างไร โดยจัดล าดับความส าคัญว่าจะท าอะไรก่อนหลัง และมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือให้22 

นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะร่วมกันแก้ปัญหา แล้วในที่สุดความเชื่อมั่นของนักศึกษาจะถูก
เผยแพร่ไปเป็นผลให้คนมีความต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมากขึ้น โดยให้มหาวิทยาลัย24 

รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนดไว้ตามล าดับความส าคัญ และแจ้งนักศึกษาให้รับทราบด้วยว่า
มหาวิทยาลัยมีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างไร 26 

        นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า จากประเด็น
ข้อเสนอของนักศึกษา เห็นว่า คณบดีคณะต่างๆ สามารถติดตามแก้ไขปัญหาได้ บางอย่างไม่จ าเป็นที่จะต้องรอ28 

อธิการบดี ส่วนกรณีท่ีสิ่งของช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ แสดงว่าขาดการบ ารุงการรักษาดูแล เพราะฉะนั้น ต้องมี
ผู้รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบข้อบกพร่องก็รีบด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 30 

ส าหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเอกชนจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ท า
หน้าที่ติดต่อกับผู้จัดการกองทุนประสานร่วมมือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา มีความรวดเร็ว  ในการ32 

ด าเนินการ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะไม่มีปัญหาเรื่องนักศึกษาขาดแคลนเลย นักศึกษาต่างจังหวัดเข้า
มาเรียนก็จะมีหอพักอ านวยความให้กับนักศึกษาในอัตราที่ไม่แพง มีอาจารย์ก ากับควบคุมดูแล เพราะฉะนั้น 34 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จะเป็นหัวใจส าคัญที่จะดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน  จึงมีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 36 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนั้น ในส่วนของระบบสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ต เห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องเล็กน้อยมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ เลย ปัญหาเรื่อง38 
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เครื่องปรับอากาศถ้าช ารุดก็เปลี่ยนใหม่ ส่วนเรื่องการฝึกงานของนักศึกษากรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ยินดีที่2 

จะติดต่อประสานไปยังสถานประกอบการต่างๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเครือข่าย เรื่ องการสนับสนุนให้
นักศึกษาฝึกงานเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก นักศึกษาต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อนักศึกษาจบ4 

การศึกษาไปแล้วต้องสามารถท างานได้เลย 
       ศาสตราจารย์จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การประชุม6 

สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่เสนอมาเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและของมหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับนายสหาย   ทรัพย์8 

สุนทรกุล ว่าในส่วนของคณะน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้ แต่ไม่ทราบว่าโครงสร้างของ
คณะนั้น มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือไม่ ซึ่งเห็นว่ารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมีบทบาทส าคัญ10 

มากในการที่จะประสานระหว่างนักศึกษากับผู้บริหารและฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาได้โดยตรง ขณะเดียวกัน
ก็จะเป็นการท างานในเชิงรุก เป็นขั้นแรกท่ีจะได้ท างานเชิงสร้างสรรค์รวมกับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย12 

อย่างราบรื่นต่อไป  
       นายสุชน ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  ประเด็นปัญหาที่นักศึกษา14 

เสนอมานั้น น่าจะมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลจากนักศึกษา
และฝ่ายผู้บริหารอาจจะประสานแก้ไขปัญหาบางส่วนไปแล้ว แต่ว่าไม่ได้น ามารายงานสภามหาวิทยาลัย 16 

เพราะว่าไม่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา เป็นการดีที่น าประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ที่ผ่านมาได้รับทราบถึงปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายค่าหน่วยกิต นักศึกษาไปร้องเรียน    18 

ว่าไม่สามารถผ่อนผันการจ่ายค่าเทอมได้ และยังไม่สามารถกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ท าให้เลยก าหนดวันที่จะต้องจ่ายค่าเทอม ซึ่งปัญหานี้ได้รับฟังมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ยังไม่ได้ฟังความ จาก20 

ทุกฝ่ายว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร อาจจะเป็นทีน่ักศึกษาเองส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ติดตามเรื่องสิทธิ์  ที่จะผ่อน
ผัน อาจจะติดช่วงโควิด 3 ปีที่ผ่านมาที่อาจจะเป็นอุปสรรคท าให้ขาดสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาไป  ประเด็น22 

หนึ่งที่เห็นชัดคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ ความจริงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือ
วิทยาลัยการฝึกหัดครูมีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านนอุตสาหกรรมศิลป์มานานแล้ว ขณะนี้ทราบมาว่าหลักสูตรนี้ได้ปิด24 

ไปแล้ว เพราะเหตุผลว่าอาจจะไม่มีคนเรียน ในเรื่องการช าระค่าหน่วยกิตนั้น บางมหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่าย
ด าเนินการให้กับนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งได้ทราบข้อมูลนี้มาจากพลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องดีถ้า26 

มหาวิทยาลัยสามารถท าได้ 
 พลอากาศเอกสุเมธ  โพธิ์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง/ประธานคณะกรรมการ28 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยจะประสานโดยตรงกับกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาที่ได้รับทุนจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินมาเท่านั้น ไม่ต้องหาเงินมาส ารองจ่ายก่อน30 

ทั้งหมด ก็จะช่วยนักศึกษาไปได้ส่วนหนึ่ง และเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนักศึกษาในด้านกีฬา ให้เป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ก็จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอีกทางหนึ่ง  32 

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า                   
ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต เคยทราบข้อมูลมาว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องระบบสัญญา34 

อินเตอร์ที่ไม่เสถียร แต่ปัจจุบันสัญญาณอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยดีขึ้น
มากกว่าห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเดิม ไม่ทราบว่าในส่วนของนักศึกษาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ด าเนิน36 

ปรับปรุงแก้ไขด้วยหรือไม่  ประเด็นที่ 2 เรื่องเวลาปิดการใช้ห้องน้ าที่ปิดเวลา 16.00 น. อยากทราบเหตุผลว่า
ท าไมถึงต้องก าหนดปิดเวลา 16.00 น.  38 
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          ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ประเด็นหลัก 2 

คือ การปรับเปลี่ยนการจัดการฝ่ายบริหาร การบริหารองค์กร ต้องมี 8 ฝ่าย จึงจะครบตามแนวคิด                        
ของ CASPERLA Model คือ 1) การบริหารการศึกษาอิงบริบท (C-Context Administration) ที่นักศึกษา4 

เสนอประเด็นปัญหามา คือ บริบท สภาพแวดล้อมที่ขาดการดูแล 2) การบริหารวิชาการอิงบริบท                          
(A-Academic Administration by Context)  ข้อนี้มหาวิทยาลัยท า เต็มที่ แล้วแต่ ยั งต้องปรับเปลี่ ยน                            6 

3) การบริหารกิจการนักเรียนอิงบริบท (S-Student Affairs Administration) นึกถึงนักศึกษา ผู้รับบริการ                
ก็คือนักศึกษา 4) การบริหารบุคลากร (P-Personnel Administration) ข้อนี้ที่จะเป็นปัญหาคือมักจะไปเอา8 

แนวคิดต่างชาติมาใช้ ในการบริหารคนไทย 5) การบริหารวิสาหกิจสถานศึกษา (E-Enterprising 
Administration) เป็นการบริหารรายได้สถานศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องมีฝ่ายวิสาหกิจ มีหน้าที่ท ารายได้     10 

เพียงอย่างเดียวใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยท าประโยชน์เพ่ือหารายได้ แม้แต่ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ 
นักศึกษา 6) บริหารทรัพยากรและงบประมาณ (R-Resource and Budget Administration) เป็นการบริหาร12 

ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้จากวิสาหกิจสถานศึกษา 
7) บริหารเกียกกายหรือโลจิสติกส์ (L-Logistics Administration ) เป็นการบริหารและจัดการอาคารสถานที่                        14 

ถนนหนทาง ยานพาหนะ อาหารและเสบียง และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ สมัยโบราณเรียกว่า เกียกกาย คือ ศาสตร์
ที่ว่าด้วยการล าเลียงคน และ 8) บริหารทั่วไป (A-General Administration) เป็นการประสานการบริหารทุก16 

ขอบข่ายใรรูปแบบธุรการและสารบัญเพ่ือการสื่อสาร สั่งการระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายจัดการ และในเรื่องของ
การเรียนการสอน เช่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนจากสอนให้18 

ความรู้ไปเป็นการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ หลักสูตรปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่อิงเนื้อหา       
ควรจะปรับเปลี่ยนไปเป็นหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ หรือหลักสูตรอิงประสบการณ์  20 

       นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเด็นที่นักศึกษาน าเสนอมานั้น   
แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มาตรฐาน 2) เรื่องของงาน22 

วิชาการ ไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ เน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ และ 3) การ
ให้โอกาสกับเยาวชนเพ่ือความเท่าเทียม เรื่องนี้จ าได้ว่านายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กล่าวถึงเรื่องการแก้ระเบียบ 24 

เรื่อง กองทุนการศึกษา หลายครั้งแล้ว วิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้คิดว่าจะต้องท าอยู่ 4 เรื่อง คือ 1) ต้อง
ส ารวจข้อมูลว่าสิ่งที่นักศึกษาเสนอมานั้นมีข้อมูลความเป็นมาอย่างไร 2) เทียบกับมาตรฐาน มาตรฐานควรจะ26 

เป็นยังไง เช่น มาตรฐานห้องสุขา มาตรฐานอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 3) ต้องสร้างระบบการแก้ไขปัญหา มีระบบงาน    
ที่ดี และ 4) ผู้ที่รับผิดชอบ ถ้าวางระบบก่อนการท างานจะท าให้การแก้ปัญหาสามารถท าได้อย่างชัดเจน                   28 

ถ้ามหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้คณบดีเป็นผู้แก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยก็ต้องจัดสรรงบประมาณลงไปให้กับ
คณบดีของแต่ละคณะที่จะใช้ด าเนินการขึ้นอยู่กับระบบการจัดการ ถ้าไม่วางระบบไว้คือให้แต่หน้าที่ แต่ไม่ให้30 

อ านาจก็จัดการไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้ามอบหมายให้คณบดีด าเนินการมหาวิทยาลัยก็ต้องมอบอ านาจจัดสรรเงิน
งบประมาณลงไปให้ด้วย แล้วถ้าท าไม่ได้ก็ต้องปลดคณบดีออก เห็นว่าต้องวางระบบการจัดการให้ดีก่อน 32 

  นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า สนับสนุนความ
คิดเห็นของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และนายสุชน ชาลีเครือ และประเด็นปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเทอมของ34 

นักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะน ามาใช้เป็นเหตุให้นักศึกษาออกจากการเรียนไม่ได้ เพราะถ้า มหาวิทยาลัยท าให้
นักศึกษาหยุดการเรียน จะถือว่ามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 

พ.ศ. 2547 ในมาตรา 9 ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ
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หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อยางแทจริงเพ่ือจ่ายคาธรรม2 

เนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องผ่อนปรนให้นักศึกษา ต้องให้
นักศึกษาเรียนให้จบ เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจากมาตรานี้สามารถที่จะของบประมาณได้ เพราะ4 

งบประมาณนี้มาจาก 2 อย่าง คือ 1) กฎหมายบัญญัติ และ 2) มติรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น ขอตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนยากจนได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ายากจนจริง แต่บางมหาวิทยาลัยเท่าที่ได้เคยเข้าไปช่วยเหลือ อย่างคณะ6 

นิติศาสตร์ที่เหล่าศิษย์เก่าจะระดมทุน ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาส าหรับนักศึกษาที่ยากจนจริงๆ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กล่าวว่า   8 

สิ่งที่นักศึกษามาน าเสนอในวันนี้เป็นการสะท้อนความจริงที่ดีที่สุด ต้องการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านมา
ช่วยกัน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายไหนต้องรับผิดชอบ เช่น การปรับธรรมนูญนักศึกษา  รอง10 

อธิการบดีฝ่ายไหนรับผิดชอบ จัดเป็นกลุ่มให้ได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีคนใด จากนั้นรอง
อธิการบดีจะไปมอบหมายผู้ใดต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หรือจะไปมอบหมายให้คณบดี แต่เชื่อว่าคณบดี  ไม่มี12 

อ านาจเสร็จสรรพ เพราะคณบดีไม่มีงบประมาณ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนคณบดี  สิ่งที่นักศึกษา
สะท้อนมา ผู้บริหารจะต้องน าไปจัดกลุ่ม จัดล าดับความส าคัญ จัดท าแผนการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการแก้ไข14 

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
       รองศาสตราจารย์โองการ วณิชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง/ประธานสภา16 

คณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า ประเด็นทีน่ักศึกษาน าเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะถือว่าเป็น
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง สิ่งที่อยากจะฝากไว้ที่ไปสอดคล้องกับทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ก็คือ18 

ประเด็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและเรื่องของทรัพย์สินที่สูญหาย ซึ่งเรื่องนี้อยากให้บรรจุเป็นความเสี่ยงไว้ด้วย ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย อย่างเรื่องคุณภาพชีวิต ที่นักศึกษากล่าวถึงเรื่อง ของทางเท้าที่20 

ระดับพ้ืนไม่เสมอกัน ไม่ใช่นักศึกษาที่ประสบปัญหา กระผมก็เคยสะดุดจึงอยากจะฝากว่าถ้าเกิด    มีการซ่อม
บ ารุงตรงจุดนี้ อาจจะตั้งเป็นป้ายเตือนให้ระวังไว้ด้วย ส่วนเรื่องสิ่งของการสูญหายเรื่องนี้ได้ท าหนังสือไปถึง22 

อธิการบดีแล้ว ท่านอธิการบดีมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย จึงอยากให้เร่งการด าเนินงาน
ในส่วนนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่ามีเครื่องมือ ที่ค่อนข้างราคาแพง24 

มาก มีคนเข้าไปขโมยของอยากให้มีการควบคุมการขึ้นตึกอาจจะมีการแลบัตรเพ่ือเข้าตึกขอฝากไว้เป็นแผนการ
ด าเนินการในอนาคตต่อไป เพราะว่าเรื่องนี้เก่ียวข้องกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย                         26 

รองศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจ ารย์ประจ า                  
กล่าวเสริมเรื่องของรายวิชาว่าเท่าท่ีรับฟังเสียงสะท้อนในเรื่องของการสอน ในรายวิชาจะมีวิชาบรรยายและการ28 

ปฏิบัติ แต่การปฏิบัติ นั้น ไม่ได้มีการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะร้องเรียนในเรื่องการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน บางวิชา
ไม่ได้ปฏิบัติเลย นักศึกษาก็จะไม่มีทักษะในการปฏิบัติจริง จะให้นักศึกษาไปฝึกงานตอนศึกษาอยู่ปีที่ 4 จะไม่30 

เพียงพอ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้คือความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่จะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยเพียง
อย่างเดียว ตัวผู้สอนเองต้องรับผิดชอบในวิชาชีพของตนเองด้วย 32 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินค่าเทอมของนักศึกษาว่า เนื่องจากนักศึกษามาบอกว่าจ่ายเงินค่าเทอม 34 

ไม่ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวนักศึกษาเอง เมื่อนักศึกษา                
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น าเงินค่าเทอมมาจ่าย ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยไม่รับ เนื่องจากเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้2 

นักศึกษาไปท าเรื่องพักการเรียน ท าให้นักศึกษาต้องเสียโอกาส เสียเวลาในการเรียนและจบการศึกษาล่าช้า
ออกไป ตามที่นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล ให้ข้อมูลว่านักศึกษามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ จะได้น าข้อมูลไปแจ้งกับ4 

นักศึกษาทราบ เพราะนักศึกษาได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่เกี่ยวกับกรณีนี้ จึงได้
แนะน าให้นักศึกษาท าเรื่องถึงอธิการบดี โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ระเบียบเหล่านี้ล่าสมัยไปแล้ว ระบบการจ่าย6 

ค่าเทอม ณ ปัจจุบันต้องทันสมัย นักศึกษาน าเงินมาจ่ายให้ต้องรับ แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะให้นักศึกษาพักการเรียน 
เพราะว่ายังอยู่ในเวลาเรียน มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถขยายเวลาช าระค่าเทอมได้ถึงหนึ่งปี และมีระบบการผ่อน8 

จ่าย สแกนจ่ายได้ด้วย แต่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต้องน าเงินสดมาจ่าย 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กล่าว10 

ว่า ประเด็นที่นักศึกษาเสนอมานั้น เป็นบริการพ้ืนฐานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษาควรจะมี และเห็นว่า  เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง การบริการพ้ืนฐานที่ขาดความ  เป็น12 

มาตรฐาน ยกตัวอย่าง ห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน เครื่องปรับอากาศเสีย โปรเจคเตอร์เสีย แจ้งโดยตรงไปยัง
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ได้ค าตอบกลับมาว่าต้องรอคิวเข้าซ่อมอยู่อีก 150 ตัว  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการวางแผน 14 

ในเรื่องการจัดหา และงบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษา ซึ่งตรงนี้ต้องอยู่ในแผนไม่ใช่ต้องรองบประมาณต้องมี
งบประมาณเร่งด่วน มหาวิทยาลัยอาจท าระบบแจ้งเหตุและติดตาม ไมโ่ยนความรับผิดชอบให้ใครคนใดคนหนึ่ง 16 

ใครต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องอะไรเมื่อมีคนแจ้งเหตุก็มาช่วยกันดูแล มีคนเตือนมีคนรับเหตุ มีระบบการติดตาม
ว่าขณะนี้เรื่องอยู่จุดใด ช่วยกันน่าจะดีท่ีสุด ใช้ระบบช่วยแล้วจะเป็นการประหยัดด้วย  18 

  นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  ตามที่                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ให้ข้อมูลว่า นักศึกษา 20 

น าเงินค่าเทอมมาจ่าย ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยไม่รับ เนื่องจากเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่
รับมีความผิดประมวลกฎหมายเพ่งพาณิชย์ เพราะประมวลกฎหมายเพ่งพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้ว่าว่าลูกหนี้ช าระ22 

หนี้ เจ้าหนี้ต้องรับถ้าเจ้าหนี้ไม่รับ เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ซึ่งนักศึกษาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได ้
          รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า จากประเด็นปัญหา24 

ที่นักศึกษาได้น าเสนอเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปแก้ไขเพ่ือเติมนั้น เป็นเสียงสะท้อนไปสู่การปรับกลยุทธิ์                     
ในการบริหารของมหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ มีรองอธิการบดี                 26 

ฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ก ากับดูแล แต่ผู้ที่จะน าลงไปสู่การปฏิบัติ คือ คณบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ อย่างไรก็ตามภารกิจที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาการเรียนการสอน                    28 

ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะในการด าเนินการ ส่วนการประสานด าเนินการและการอ านวยความสะดวก                  
จะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักต่างๆ และเรื่องงบประมาณหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็จะมี30 

เขียนของบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณลงไปด าเนินการตามโครงการในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยในฐานะอธิการบดีก็ต้องก ากับดูแลเชิงนโยบายให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย                32 

สิ่งเหล่านี้เป็นภาพรวมทั่วไปในการบริหารจัดการ แต่ฝ่ายบริหารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่ง เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจึงต้องท าความเข้าใจกับหลายฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเพ่ือความเข้าใจ               34 

ที่ถูกตอ้งตรงกัน 
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      ต่อมาประเด็นเรื่องการจ่ายค่าเทอมของนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        2 

พ.ศ. 2547 ในมาตรา 9 ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย                  
หรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อยางแทจริงเพ่ือจ่าย                   4 

คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได้  เขียนไว้ชัดเจน ซึ่งต้องไปตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ                  
ของมหาวิทยาลัยโดยจะต้องปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       6 

พ.ศ. 2547 ในมาตรา 9 โดยเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่นักศึกษาได้พบเจอเพ่ือให้                           
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเพ่ือมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการ ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการ8 

นั้น ควรจะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะกับบริบทปัจจุบัน ปัญหานี้อาจเกิดจากผู้ที่มาหน้าที่ ไปยึด                       
กับระเบียบหรือข้อบังคับมากเกินไปโดยไม่มีการอนุโลมหรือไม่สามารถยึดหยุ่นให้ได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่               10 

ที่รับผิดชอบอาจจะต้องไปทบทวนและปรับปรุง ขณะนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) พอสมควร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็นนักศึกษาที่ค่อนข้างจะยากจน แต่มหาวิทยาลัยก็12 

ต้องด าเนินการหาทางแก้ไขให้กับนักศึกษาต่อไป ส่วนคณะมีหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และมีกิจการนักศึกษา มีวางแผน มีการบริหารต่างๆ อาจจะต้องประสานความร่วมมือกัน แล้ว14 

ปรับปรุงแผนใหม่เพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป   
      นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้อธิการบดี รองอธิการบดี                   16 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน น าประเด็นปัญหาของนักศึกษา ไปจัดกลุ่ม 
จัดล าดับความส าคัญ และหาวิธีการแก้ไขปัญหา อะไรที่สามารถแก้ไขได้ทันที อะไรที่ใช้เวลาต้องให้เหตุผล18 

ประกอบแล้วน าข้อมูลมาเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้งนักศึกษาให้รับทราบด้วย ให้เวลา 1 อาทิตย์ในการ
ด าเนินการ แล้วท าเป็นแผนส่งไปที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนไม่ต้องรอประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง20 

ต่อไป  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 

1. มอบมหาวิทยาลัยน าประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย         
ไปจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน24 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา ระบุขั้นตอนวิธีการและก าหนดระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการให้ชัดเจน และให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดต่อไป 26 

2. แจ้งแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้รับทราบ 
 28 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2567 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  30 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่
ประชุมว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 32 

พ.ศ. 2567 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบ                 
การประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 34 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 36 
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 2 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 4 

                        - 
  6 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0165/2567 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจให้8 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
4.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0159/2567 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจให้10 

ผู้บริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   
 4.3  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0163/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  12 

4.4  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0164/2567 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี 
ก ากับ ควบคุมดูแล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 14 

 4.5  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0181/2567 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 16 

4.6  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0182/2567 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  18 

4.7  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0176/2567 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 20 

                 นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจ
ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี นั้น ในส่วนพ้ืนที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราช22 

ภัฏพระนคร 4 พ้ืนที่ คือ 1) อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2) กรุงเทพฯ ตอนเหนือ 3) จังหวัดนครนายก และ 4) 
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีคนไหน  24 

  รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 พ้ืนที่ คือ 1) อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2) กรุงเทพฯ ตอนเหนือ 3) จังหวัด26 

นครนายก และ 4) จังหวัดนนทบุรี  มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้ รับผิดชอบ   
มหาวิทยาลัยจะท าความร่วมมือ (MOU) กับแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการน ากิจกรรมลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา28 

แต่ละพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ กิจกรรมที่จะลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ นั้น คณะต้องสามารถจัดการศึกษา
ภายใน หรือนอกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้ โดยใช้ค าว่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วน รอง30 

อธิการบดีจะมีหน้าที่อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร งบประมาณ โดยงบประมาณที่ได้ คืองบ
ศาสตร์พระราชาโดยในปีนี้ได้งบประมาณมาจ านวน 35 ล้านบาท ก็จะน างบประมาณที่ได้ลงไปจัดกิจกรรมใน32 

พ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้น  
  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า โดยส่วนตัวมีความเข้าใจว่า พ้ืนที่34 

รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 พ้ืนที่ คือ 1) อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2) กรุงเทพฯ ตอนเหนือ 
3) จังหวัดนครนายก และ 4) จังหวัดนนทบุรี นั้น มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จะต้องใช้ความรู้  ของ36 

อาจารย์จากทุกคณะไปท าให้ทุกคนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าให้แต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบจะเป็นการด าเนินการเฉพาะจุด แล้วใครจะเป็นผู้ประสานงาน 38 
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ขณะนี้จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนการด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่  ยังไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย หรือ2 

ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ว่าต้องการอะไร เช่น การแก้ปัญหาพื้นที่ให้ไม่มีเด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือแก้ปัญหา
ครัวเรือนในเรื่องความยากจนให้เป็นศูนย์จะใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการให้4 

ชัดเจน แล้วจึงน างบประมาณที่ได้รับลงไปด าเนินการ สุดท้ายมหาวิทยาลัยจะต้องออกต้นแบบแผนการ
พัฒนาการจัดการปัญหา ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนวิธีการด าเนินการก็จะไม่ชัดเจน  6 

  รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า                            
ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบ 4 พ้ืนที่ คือ 1) อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี                   8 

2) กรุงเทพฯ ตอนเหนือ 3) จังหวัดนครนายก และ 4) จังหวัดนนทบุรี  นั้น ตามจริงแล้วทุกคณะจะต้อง              
ลงทุกพ้ืนที ่โดยจะมคีณะใดคณะหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน ส่วนรองอธิการบดีทุกคนให้ความช่วยเหลือและอ านวย10 

ความสะดวกในเรื่องการบริหารจัดการ 
  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สิ่งที่ที่กังวลที่สุด คือมหาวิทยาลัย                12 

จะท างานกันแบบต่างคนต่างท า ปัญหาของพ้ืนที่ที่เข้าไปแก้ต้องใช้ทุกวิธีการที่จะเอาชนะความยากจน แต่ถ้า
มอบคณบดีแต่ละคณะไปด าเนินการ ต่างคนก็ต่างท าคิดว่าจะท าให้ประสบความส าเร็จยาก อันนี้เป็นข้อสังเกตุ 14 

  นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เท่าที่เห็นมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนจะก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน เช่น ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในการเรียน มีจ านวนกี่คน                      16 

จบการศึกษาระดับประถม/มัธยม แล้วไม่ได้เรียนต่อมีอยู่จ านวนกี่คน อยู่ต าบลหมู่บ้านไหน พวกนี้ คือ พวก
ด้อยที่โอกาสและยากจน แล้วมีแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลงไปช่วยเหลือ เช่น เรื่องการฝึกอาชีพ โดยจะอยู่18 

ในความรับผิดชอบของคณะไหนที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ โดยน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาลงไป
ด าเนินการ แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นทีอุ่ปนายกสภามหาวิทยาลัย20 

กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน และจะน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาลงไปแก้ไขปัญหา
อย่างไร จุดอ่อนที่พบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาหมดไปกับค่าตอบแทน22 

อาจารย์ที่ลงไปสอน แล้วส่งผลกระทบไปถึงสถาบัน เพราะฉะนั้น ต้องก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการแก้ไข
ในละพ้ืนที่ให้ชัดเจน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา จ านวน 35 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้เกิด24 

ความชัดเจน สมกับความเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                26 

กล่าวว่า มีความเห็นว่า 1) การท างานพัฒนาท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่หรือว่า Area base ควรจะ
หลีกเลี่ยงระบบการบริหารแบบล าดับชั้น เพราะว่าบริบทของท้องถิ่นหรือพ้ืนที่มีปัญหาทุกมิติ เพราะฉะนั้น สิ่ง28 

ที่ควรจะเริ่มท า คือ ต้องบูรณาการทุกศาสตร์ร่วมกันทุกคณะ แล้วสร้างทีมที่บูรณาการทุกคณะต่อหนึ่งพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบโจทย์ 2) การที่จะเข้าถึงปัญหาท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่แท้จริง คือ การท างานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน30 

ท้องถิ่นทั้งในระดับนโยบาย ท างานร่วมกับชุมชน ตั้งโจทย์ร่วมกัน คิดว่าโจทย์แต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน แล้ว
ประโยชน์ที่จะได้จากการท างานร่วมชุมชนท้องถิ่น คือ มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน มีตัวตนที่ชัดเจนแน่นอน อาจจะ32 

ลดปัญหาการลงไปแสวงหาปัญหา และ 3) ต้องดึงกลับเข้ามาบูรณาการกับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ 4- 5 ด้าน คือ 1) การบูรณาการกับการเรียนรู้การสอนเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์ได้หรือไม่ 34 

2) การท าวิจัยร่วม 3) บริการวิชาการ 4) กิจกรรมนักศึกษาหรือว่าวิศวกรสังคม น านักศึกษาลงไปในพ้ืนที่นั้น
ร่วมกันเรียน ร่วมกันท ากิจกรรม ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ข้ึนมาเอง ปัญหาเชิงพ้ืนที่แต่ละที่ไม่เหมือนกัน และ 5) 36 

ต้องกลับมาดูศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่ง เห็นว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนี้มี
คุณภาพและมีชื่อเสียง  38 
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  นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์2 

แจ่มใส กล่าวว่ามานั้น เป็นการกล่าวในเชิงหลักการ แต่ที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอมานั้นเป็นรูปธรรม 
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ มีอยู่แล้วในแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะฉะนั้นบางแห่งไม่ต้อง4 

ไปเอาข้อมูลจากพ้ืนที่เลยก็ได้ เพราะมีข้อมูลอยู่หมดแล้วเว้นแต่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ไม่ใช่ไปเริ่มต้นใหม่ 
เพราะฉะนั้นไปท าอย่างนี้ให้ชัดเจน  6 

  ศาสตราจารย์จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า อาจารย์
หลายคณะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือไปศึกษาอบรมและท างานวิจัย มีข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ว่ายังขาดศูนย์ที่จะเป็น8 

แหล่งข้อมูลในระดับพ้ืนที่ต่างๆ  ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่ เด่น เพ่ือที่จะให้สภามหาวิทยาลัยได้รับรู้ว่า
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร  10 

  นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หมายความว่าให้ตั้งศูนย์แต่ละพ้ืนที่
อย่างนั้นใช่หรือไม่ ขอให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา 12 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน  แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                      
กล่าวว่า จากค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0165/2567 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจให้                       14 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี นั้น ยังไม่เห็นแผนการท างานของรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ด าริไว้ว่าให้แต่รองอธิการบดีแต่ละคน16 

น าเสนอแผนในการด าเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน  
  นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติ                    18 

ที่ประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ระเบียบวาระที่ 5.2 (ร่าง) ค าสั่ง                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  20 

        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2567                        
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ระเบียบวาระท่ีที่ 5.2 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 22 

แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นชอบ 
1. แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 24 

1) รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร 
2) รองศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ 26 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน 28 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
2. มอบรองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี 30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดท าค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให้               
รองอธิการบดีทุกท่าน และให้รองอธิการบดีจัดท าเอกสารน าเสนอเป้าหมาย              32 

ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 34 
 

  นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 36 

ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ระเบียบวาระที่ 5.2 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองอธิการบดีทุกคนยังไม่มีเอกสารน าเสนอ38 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 3/2567 
หน้า 16 จาก 24 

 

 

เป้าหมายในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติ2 

หน้าที่ เพราะฉะนั้น ให้กลับไปท ามาแล้วน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และในส่วนของค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบวาระที่ 4.1 – 4.7  เมื่อพิจารณาในเอกสารค าสั่งฯ เห็นว่าค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให้4 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เหมือนเป็นเอกสารชุดเก่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน 
รายละเอียดการมอบหมายงานของรองอธิการบดีกับผู้ช่วยอธิการบดีเห็นว่ามีความซ้ าซ้อน              การ6 

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น เป็นอ านาจอธิการบดีที่จะแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานเฉพาะกิจ เฉพาะกรณี                    
ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีที่มอบไป จึงเห็นควรให้กลับไปแก้ไขการมอบหมายงานใหม่8 

ส าหรับผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งมองแล้วจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้น การมอบหมายงานให้                            
ผู้ช่วยอธิการบดียังไปท างานซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองคลัง 10 

และผู้อ านวยการบริหารงานบุคคล อีกด้วย และยังพบว่า มีการมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบางกอง                        
ไปปฏิบัติหน้าในต าแหน่งผู้อ านวยการอีกกองหนึ่ง อีกหนึ่งต าแหน่ง ท าไมต้องท าอย่างนั้น ไม่มีคนแล้วหรือ                  12 

ถ้าท าเช่นนี้จะเป็นการเพ่ิมภาระงานและจะท าให้ท างานไม่เต็มที่ คิดว่าต้องน ากลับไปแก้ไข รวมทั้ง ให้รอง
อธิการบดีทุกคนน าเสนอเป้าหมายในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบใน14 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ โดย 16 

1. มอบอธิการบดีพิจารณาปรับหรือแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
ตามระเบียบวาระที่ 4.1 ถึงระเบียบวาระที่ 4.4 โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน     18 

ในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
2. มอบอธิการบดีพิจารณาปรับหรือแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      20 

ตามระเบียบวาระที่ 4.5 ถึงระเบียบวาระที่ 4.7 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนมาปฏิบัติหน้าที่เพียงหนึ่งต าแหน่งเท่านั้น เพ่ือให้22 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 24 

3. มอบรองอธิการบดี จัดท าเอกสารน าเสนอเป้าหมายในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติ26 

หน้าที่ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
4. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนโครงการโดยมีการท างานแบบมีส่วนร่วม28 

ทุกคณะ/วิทยาลัย และบูรณาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบ
งบประมาณปี 25๖๗  30 

  

4.8  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0185/2567 เรื่อง แต่งตั้ งผู้ช่วยเลขานุการสภา32 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียน                     34 

ที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 004/2567 เรื่อง แต่งตั้ง                   
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 005/2567                       36 

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์                       
เป็นรองอธิการบดี และท าหน้าที่เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสภา38 
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มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(1)     2 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ดังนี้ 4 

1. รองศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 
2. รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  ขุนทอง 6 

3. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มี                 8 

ค าสั่งที่ 0185/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระนี้  จึงขอเสนอให้ที่10 

ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0185/2567 เรื่อง แต่งตั้ง12 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 14 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุม 
 5.1  การอนุมัติการให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 4 16 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบัน บัวขาว ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเรียนที่ประชุม
ว่า ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุมัติการให้18 

ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 4 โดยการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 5.1(1) พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ20 

ปริญญาตรี และระเบียบวาระท่ี 5.1(2) พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา จ าแนกตามปริญญาและสาขาต่าง ๆ 22 

ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี  จ านวน   16   คน 24 

1.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   จ านวน  6  คน 
1.2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต   จ านวน  5  คน 26 

1.3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต   จ านวน  2  คน 
1.4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต   จ านวน  1  คน 28 

1.5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต   จ านวน  2  คน 
    2. ระดับปริญญาโท  จ านวน  4  คน 30 

    2.1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  1  คน 
    2.2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  1  คน 32 

    2.3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  2  คน 
   รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่ขออนุมัติการให้ปริญญา จ านวน 20 คน   34 

 มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญา จ าแนกตามปริญญาและสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ระดับปริญญาตรี  จ านวน   16   คน 36 

1.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   จ านวน  6  คน 
1.2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต   จ านวน  5  คน 38 
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1.3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต   จ านวน  2  คน 2 

1.4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต   จ านวน  1  คน 
1.5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต   จ านวน  2  คน 4 

      2. ระดับปริญญาโท  จ านวน  4  คน 
       2.1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  1  คน 6 

     2.2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  1  คน 
       2.3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  2  คน 8 

   รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีขออนุมัติการให้ปริญญา จ านวน 20 คน   
 10 

 5.2  หลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร 
               (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)     12 

                   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
       ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว น าเรียนที่ประชุมว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา14 

การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี  จิตบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งความรู้ด้านทฤษฎี                   16 

และปฏิบัติ ด้านวิทยาการที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในงานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 18 

น าไปสู่การสร้างคุณภาพการท างานด้านบริการการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ ซึ่งสาขาวิชาการท่ องเที่ยว 
(หลักสูตรสองภาษา) ได้ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มแห่งอนาคต                    20 

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับ
นานาชาติซึ่งมีความต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานสากล คือมี22 

คุณสมบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้ เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน                         24 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565                    
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          26 

พ.ศ. 2565  ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 
11/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖6 และคณะกรรมการด าเนินงานของสภา28 

มหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๖7 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 30 

 (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   32 

      ประธานสาขาวิชาสาขาการจัดการ เทคโนโลยี น าเรียนที่ประชุมว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพ่ือผลิต34 

บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยี การสร้างแนวความคิดและนวัตกรรม เพ่ือน าไป
แก้ปัญหา พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพของแต่ละภาคส่วนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ                   36 

ในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีโดยวิธีการจัดการความรู้ การเลือกสรร คัดเลือก การพัฒนาปรับใช้ การสร้าง หรือ
การผลิตนวัตกรรม รวมถึงการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมและพ่ึงพาตนเอง เป็นการ38 
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ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยยังสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 2 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร4 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  ไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖7 และคณะกรรมการด าเนินงานของสภา6 

มหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๖7  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 8 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี                     10 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)           12 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 14 

 5.3   การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                  
(สมอ.08) จ านวน 3 หลักสูตร 16 

                  (1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2563  
         ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา น าเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจาก อาจารย์ศิริชัยชาญ               18 

ณ สงขลา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการ20 

ติดตามประเมินผลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า22 

หลักสูตร จากอาจารย์ศิริชัยชาญ ณ สงขลา เป็นอาจารย์กรรณิกา เงินบุตร โคตร โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 24 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน26 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖6 และคณะกรรมการด าเนินงานของ28 

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๖6 มติที่ประชุม เห็นชอบ 30 

                 (2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563    
                       ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น าเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์32 

สมคิด สุทธิธารธวัช ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เสียชีวิตลง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร                  
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 34 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สุทธิธาร36 

ธวัช เป็นอาจารย์ภัสสร แสงคล้อย โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 38 
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2558 และเป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศ2 

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ไดผ้่าน
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566เมื่อวันที่ 4 4 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖6 และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖6 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 6 
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 (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2566  10 

           ประธาน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์  น าเรียนที่ประชุมว่า
เนื่องจาก อาจารย์พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  12 

ได้ปรับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้รับอาจารย์บรรจุใหม่ จ านวน 1 คน คือ อาจารย์บุญยฤทธิ์ ศรีปาน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 14 

2566 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
และการประเมินคุณภาพหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ16 

คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก อาจารย์พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ เป็นอาจารย์บุญยฤทธิ์ ศรีปาน โดยเป็นไปตาม18 

เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม20 

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ22 

หลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖6 
และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  24 

5/2566  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖6 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์26 

ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) จ านวน 3 หลักสูตรดังนี้ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2563  28 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563  
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 30 

 และคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2566  
 5.4  การขอปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 32 

               (1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ  
                    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  34 

                    ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่หลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สังกัดคณะ36 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุงครั้งสุดท้าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
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พระนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ2 

อุดมศึกษา ได้รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่  2 มกราคม พ.ศ. 2564 และขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2/2566 โดยเป็นการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และขออนุโลมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 

จ านวน 4 คน เพ่ือดูแลนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวน 28 คน เพ่ือใช้ศักยภาพของอาจารย์เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่ โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ6 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 8 

12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566  และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย                 
ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2567  10 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ12 

สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 14 

 5.5  ขออนุโลมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ถึง 5 ท่าน ประจ าปีการศึกษา 2566 กรณีหลักสูตร
ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรและมีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 1 หลักสูตร 16 

                (1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
                     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  18 

                     ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน น าเรียนที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ขออนุโลมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร ไม่ถึง 5 ท่านประจ าปีการศึกษา 2566                   20 

กรณีหลักสูตรได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร และมีนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายงานการประชุมเรื่องขออนุโลมมีอาจารย์22 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ถึง 5 ท่าน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรฯ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรและมีนักศึกษาตกค้าง รายละเอียดดังนี้ 24 

1. จ านวนนักศึกษาที่ตกค้าง คือ รหัสประจ าตัว 62xxx จ านวน 7 คน (คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 2/2566) ,รหัสประจ าตัว 63xxx  จ านวน 7 คน (คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 26 

2/2566) และรหัสประจ าตัว 64xxx จ านวน 7 คน (คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
2/2567) รวมทั้งหมด จ านวน 21 คน ซึ่งหลักสูตรฯ คาดว่าจะปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์28 

ในภาคการศึกษาท่ี 2/2567  
2. ตามเกณฑ์มาตรฐานบริหารหลักสูตร สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า30 

หลักสูตร สัดส่วน 20:1 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทางหลักสูตรจึงคงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ จ านวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง และ32 

อาจารย์ณิชาภัส สิทธิศุข เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแล ก ากับ จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน   34 

      โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558                        36 

ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2566เมื่อวัน
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พุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖6 และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร2 

และวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖7  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ขออนุโลมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ถึง 5 ท่าน ประจ าปีการศึกษา 4 

2566 กรณีหลักสูตรได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรและมีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้ 6 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 8 

 5.6  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษาย่อส าหรับสาขาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....   10 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ น าเรียนที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์12 

และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เพ่ิมขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ร่วมกับ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน14 

สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา16 

ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมายฯ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
แล้ว ดังนั้น จึงขอน าเสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา                    18 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่..) พ .ศ. ….                   
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   20 

      คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว 22 

และมอบเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเรื่องเสนอกระทรวง อว. ต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อส าหรับสาขาครุยวิทยฐานะ 24 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. .... 26 

 5.7  แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภั ย และ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  28 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                    
น าเรียนที่ประชุมว่า ได้ท าหนังสือ เรื่อง แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผลกระทบ                   30 

ต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยเห็นว่าในช่วงเทอมสอง    
ที่ผ่านมา ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในพื้นที่สาธารณะ มีการใช้อาวุธ มี32 

การท าร้ายร่างกาย จับกลุ่มเปิดเพลงเสียงดังอยู่ตามซุ้มที่นั่งของมหาวิทยาลัย และมีการปกปิดเพ่ือบดบัง                    
การมองเห็นในบางพ้ืนที่บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และยังมีการใช้พ้ืนที่นอกเวลาราชการ โดยมี34 

แนวโน้มรุนแรงขึ้น แต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นนักศึกษาสาขาไหน และได้น าเรื่องนี้แจ้งต่อคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่ โดยตรงในเรื่องการรักษาความปลอดภัย คือ                  36 

กองอาคารสถานที่ แต่ทั้งสองหน่วยงานมีข้อจ ากัด เช่น การควบคุมตัวนักศึกษาที่ไม่สามารถท าได้ และจะ
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พบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทจะมีนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอ ซึ่งคิดว่าไม่ควรมี2 

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาควรจะเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่สุด  ที่พ่อแม่
ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจที่จะฝากลูกหลานให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้ จึงน าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม                   4 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป  
         นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า เรื่องที่                            6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส เสนอมานั้น เห็นว่า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะของคณบดีที่จะต้องรับผิดชอบให้ความดูแล เรื่องนีเ้ป็นเรื่องส าคัญจะเห็นว่าพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้8 

ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ระหว่างนักศึกษาช่างกลอุเทนถวายกับนักศึกษาช่างกลปทุมวัน                 
ที่เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาใหญ่ต่อประเทศชาติมาก โดยปกติปัญหาเหล่านี้จะไม่ค่อยพบในนักศึกษา10 

ระหว่างมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาด้านอาชีวะจะพบบ่อย เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญต้องวางมาตรการในการดูแล 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้กระผมกับคณะไปเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเช่าที่ดิน                   12 

วัดพระศรีมหาธาตุฯ จึงได้มีโอกาสรับทราบปัญหาจากวัดพระศรีมหาธาตุฯ ว่า ได้รับผลกระทบในเรื่องการ                 
ส่งเสียงดังในเวลากลางคืน เพราะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ้อมดนตรีในเวลากลางคืน                   14 

ท าให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพระสวดมนต์ มหาวิทยาลัยต้องวางมาตรการป้องกันแก้ไข คณบดีต้องเสนอ
มาตรการแก้ไขว่าจะด าเนินการอย่างไร และเห็นว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส ควรเสนอ16 

มาตรการแก้ไขปัญหาหรือแนวคิดที่จะด าเนินการแก้ไขเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  
        นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและ18 

สวัสดิการของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้เสนอปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้ว เช่น ปิดห้องน้ าเวลาสี่โมงเย็น ซึ่งสิ่งนี้จะไป
เกี่ยวข้องในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัย เพราะฉะนั้นจะต้องมอบมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ จะมอบ20 

คณะไม่ได้ เพราะว่างานรักษาความปลอดภัยคณะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร 
กองกิจการนักศึกษา และงานอาคารสถานที่ เพราะฉะนั้นมอบมหาวิทยาลัยไปหาวิธีการว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่อง22 

นี้ได้อย่างไร โดยให้น าปัญหาในระเบียบวาระนี้ไปรวมกับประเด็นที่นักศึกษาน าเสนอ และจัดท าเป็นแผนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 24 

                รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ตามที่นายสหาย  
ทรัพย์สุนทรกุล กล่าวถึงเรื่องหลักสูตรต่อเนื่องหมายความว่าหลักสูตรที่รับนักศึกษาที่จบสายอาชีวะเข้ามา26 

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก็เป็นข้อสังเกตว่าสาเหตุปัญหาการทะเลาะวิวาท 
อาจเกิดมาจากนักศึกษาที่รับต่อเนื่องเข้ามาหรือไม่ เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการควบคุมแก้ไข 28 

         นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบว่า
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  หรือไม่ ของคณะ30 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า โดย32 

ส่วนตัวเคยท าหน้าที่เป็นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มักจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรง วันแรกที่เข้ารับต าแหน่งก็เกิดเหตุการณ์นักศึกษาไล่ยิงกัน คิดว่าถ้ากล่าว34 

เป็นหลักการในสมัยนั้นก็แก้ปัญหาได้ประมาณหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีสาขา/คณะ และฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งกรรมการสอบสวนโดยรองอธิการบดีที่36 

ดูแลโดยตรง หลายฝ่ายต้องช่วยกันดูแล ในสมัยนั้นมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทุกวัน เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวนสองสาขาที่ก่อเหตุ จึงพิจารณาสั่งหยุดการเรียนการ38 
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รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ ขุนทอง 
รองศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

สอนในสองสาขานั้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ และพักการเรียนนักศึกษาไปประมาณ 20 คน ให้พ้นจากการเป็น2 

นักศึกษาประมาณ 10 คน โดยเห็นว่าการท างานแบบตั้งรับจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี การที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้
เป็นเรื่องของกลไก  ข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องระมัดระวัง เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็จะต้องดูแลนักศึกษา4 

ไม่ได้คิดว่านักศึกษาเป็นคนร้าย แต่ถ้านักศึกษาบางคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องให้ออกจากการ
เรียนไปก่อน  โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมหารือ เหตุการณ์ในครั้งนั้นใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สถานการณ์จึงเริ่ม6 

ดีขึ้น และในบางสาขาก็ต้องมีการปรึกษาร่วมกันถ้าต้องด าเนินการปิดรับนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาก็ต้องท า        
ถ้าเห็นว่าคุณภาพสวัสดิการของคนในมหาวิทยาลัยส าคัญกว่า ที่ได้น าประเด็นนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 8 

เพราะขณะนี้ กระผม ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะท าด าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว แต่มาท าหน้าที่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง10 

มาตรการในการป้องกันแก้ไข และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยมหาวิทยาลัยต่อไป   
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการหาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยให้12 

มหาวิทยาลัยน าเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผลกระทบ          
 14 

 
ต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ไปด าเนินการรวมกับระเบียบวาระที่ 1.3 ประเด็นที่16 

ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 18 

 5.8   ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)  
  20 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการนัดหมายการประชุม  22 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งก าหนด
กรประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง24 

ประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและ อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 26 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 28 
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